
ขาวไทยรัฐ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2557
ราคาน้ํามันโลกด่ิงเหว ปรากฏการณที่ตองจับตา

ผมน่ังเขียนตนฉบับวันน้ีในชวงบายๆ ของวันเสารท่ีผานมา มีขาวใหญระดับโลกเกิดข้ึนขาว
หน่ึง และสํานักขาวตางๆ ไดหยิบมารายงานเปนขาวพาดหัวทุกสํานัก ราคานํ้ามันดิบครับ...
โดยเฉพาะราคาท่ีตลาดนิวยอรกลดต่ําลงไปอีก 2 เหรียญ 14 เซนต ปดตลาดท่ี 57 เหรียญ 81
เซนต ตอ 1 บารเรล นับเปนการลดต่ํากวา 60 เหรียญตอ 1 บารเรล เปนวันท่ี 2 และเปนราคา
นํ้ามันดิบต่ําสุดในรอบ 5 ปเศษๆของสหรัฐฯ หรือถานับจากเดือนมิถุนายนของปน้ีเปนตนมา ซ่ึง
ราคานํ้ามันดิบท่ีนิวยอรกข้ึนไปสูงถึง 107 เหรียญตอ 1 บารเรล จะเห็นไดวาราคานํ้ามันรวงลง
มาถึง 49 เหรียญ 19 เซนต ตอ 1 บารเรล หรือประมาณ 46 เปอรเซ็นต เกือบคร่ึงหน่ึงเขาไปแลว

สําหรับท่ีตลาดลอนดอนเทาท่ีชําเลืองดูแวบๆ เมื่อวานน้ี ก็หลนลงไปมาก ลาสุดเหลือ 61.85
เหรียญตอบารเรล ซ่ึงถาเทียบกับราคาสูงสุดท่ีเคยข้ึนไปถึง 115 เหรียญ เมื่อเดือนมิถุนายนก็จะ
พบวารูดลงมาถึง 45-46 เปอรเซ็นตเชนกัน สาเหตุท่ีราคานํ้ามันโลกท้ิงดิ่งลงอยางรวดเร็ว คงเปนท่ี
ทราบกันดีอยูแลววา ประการแรกเลย เพราะกลุมประเทศท่ีผลิตนํ้ามันตางเรงผลิตจนนํ้ามันลน
ตลาด ซ่ึงเมื่อเกินความตองการไปมากๆราคาก็จะลดลงตามหลักอุปสงคอุปทาน ประกอบกับ
คาดการณกันวา เศรษฐกิจโลกปหนาจะยังไมกระเตื้องมากนัก เพราะเทาท่ีดูตัวเลขขณะน้ีก็มีแต
สหรัฐฯเทาน้ันท่ีฟนตัวข้ึน ในขณะท่ียุโรปยังทรงๆและมีแนวโนมทรุดตอในบางประเทศรวมท้ังยักษ
ใหญอยางจีน แมเศรษฐกิจจะยังขยายตัว แตก็ขยายในอัตราลดลง อยางตัวเลขลาสุดลงมาอยูท่ี
รอยละ 6.78 ซ่ึงต่ํากวาเปาหมายรอยละ 7 ท่ีทางการจีนตั้งเปาไวเมื่อตอนตนป ทําใหนัก
เศรษฐศาสตรดังๆ ของโลกมองวา เศรษฐกิจโลกปหนาจะยังไมกระเตื้องมาก แถมยังมีปจจัยเสี่ยง



ท่ีคอนขางสูง จึงเช่ือกันวาราคานํ้ามันอาจจะต่ําลงไปอีกในป 2015 และจะลงเขาใกล 50 เหรียญ
ตอบาเรลลยิ่งข้ึน

การท่ีราคานํ้ามันลดลงมากๆ เชนน้ี มองจากเราในฐานะผูบริโภคหรือคนใชรถท้ังท่ัวๆ ไป
และในการคมนาคมขนสงตางๆ ตลอดจนนักลงทุน ผูประกอบการท่ีใชนํ้ามันในการผลิตสินคา คง
จะบอกวาดี เพราะทําใหเราประหยัดเงินไดเยอะ คาขนสินคาถูกลงเยอะ รวมท้ังนักลงทุนก็ลด
ตนทุนการผลิตไดเยอะ แตเมื่อมองอีกมุมหน่ึง การท่ีนํ้ามันลดลงมากๆ ซ่ึงเปนผลมาจาก เศรษฐกิจ
หดตัวมาก ยอมจะไมใชผลดีอยางแนนอน เพราะจะทําใหผลิตแลวขายไมออก แมตนทุนต่ํา แตก็
ไมรูจะผลิตไปขายใคร เมื่อผูคนอาจจะตกงาน วางงาน เพราะเหตุท่ีเศรษฐกิจตกต่ําลง ดวยเหตุน้ี
เมื่อหักกลบกันแลว นักเศรษฐศาสตรจํานวนมากจึงรูสึกกังวลมากกวาท่ีราคานํ้ามันรูดลงอยาง
มหาศาลในชวงน้ี แมแตตลาดหุนสหรัฐฯ ก็พลอยกังวล หุนตกระเนระนาดมาหลายวันแลว อยาง
เมื่อวันเสาร เฉพาะหุนดาวโจนสก็ตกไปถึง 316 จุด ซ่ึงถือวาเปนการตกท่ีคอนขางแรงมากภายใน
วันเดียว ผมเองไมไดติดตามลึกซ้ึงไปมากกวาท่ีเปนขาว แตก็หวังวานักเศรษฐศาสตรบานเรา
โดยเฉพาะนักเศรษฐศาสตรของรัฐบาล คงจะติดตามอยางใกลชิด และประเมินสถานการณตางๆ
อยางรอบคอบ

หลายๆวันมาน้ี ผมไดยินผูหลักผูใหญในรัฐบาลท่ีดูแลรับผิดชอบดานเศรษฐกิจใหสัมภาษณ
อยางมั่นใจวา เศรษฐกิจไทยจะฟนแน และจะขยายตัว 4 ถึง 5 เปอรเซ็นตเลยทีเดียวในปหนา ทําให
ทานนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ก็พลอยมั่นใจไปดวย กลาวกับสื่อมวลชนและประชาชน
หลายคร้ังหลายหนวาปหนาเราจะดีข้ึนแนนอน ผมก็ไดแตหวังวาท่ีผูหลักผูใหญของรัฐบาลไทย
กลาวเชนน้ี ทานคงจะมีขอมูลท่ีลึกซ้ึงท่ีทําใหเกิดความมั่นใจวาประเทศไทยของเราจะไปไดสวยใน
ปหนาตามท่ีทานกลาวไว เพราะพวกเราท่ีเปนคนนอก อานจากขอมูลฉาบฉวยและติดตามรายงาน
ขาวตางๆ อดมิไดท่ีจะกังวลใจ และหวงใยในความไมแนนอนทางเศรษฐกิจของโลกท่ีพลิกผันไป
ตลอดเวลา หากจะตีตนกอนไขหรือมองอะไรไมคอยสวยเหมือนฝายเศรษฐกิจของรัฐบาลไปบาง
คงไมวากันนะครับ เพราะไมอยากใหทานมองโลกในแงดีเกินไป จะกลายเปนการประมาทไปเสีย
เปลาๆ คงไมตองยกพุทธภาษิตมากราบเรียนนะครับ วาการประมาทเปนหนทางไปสูอะไร?

“ซูม”



ปฏิรูปเกษตร...เร่ิมแบบไมรูตัว

แมจะไมใชเร่ืองนายินดีเหมือนของขวัญปใหม ท่ีรัฐบาลมีบัญชาใหทุกกระทรวงสรรหามา
หยิบยื่นใหประชาชนก็ตาม แตเปนสิ่งท่ีนายินดีเล็กๆ ของเกษตรกรท่ัวไทย จะไดมีความหวังใน
ชีวิตจริงกันเสียที จะเรียกใหเวอรๆ ก็ไดวา น่ีคือ การปฏิรูปภาคเกษตร อีกแขนงหน่ึง ไดเร่ิมข้ึนแลว
แบบไมรูตัว จากกรณี สํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) กับ สํานักงานอัยการ
สูงสุด ไดทําบันทึกขอตกลง (MOU) ใหอัยการเขามาเปนท่ีปรึกษาดานกฎหมายใหกับเกษตรกร
สมาชิกกองทุนฟนฟูฯ เมื่อปลายเดือนตุลาคมท่ีผานมา...วันน้ีโครงการเร่ิมเดินหนาแลว

วันกอนแอบไปดู โครงการอบรมกฎหมายแกเกษตรกรไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 จุดเร่ิม
ของการใหความรูทางกฎหมายของการทํา MOU ท่ีมีเกษตรกร 77 จังหวัด จังหวัดละ 100 คน เขา
รับการอบรมเปนคร้ังแรก แมการใหความรูทางกฎหมายจะแคเร่ิมสตารต ยังไมเห็นผลใหสามารถ
วัดไดอยางเปนรูปธรรมวา จะชวยเกษตรกรไดมากนอยแคไหนก็ตาม แตผลท่ีไดกลับจุดประกาย
การปฏิรูปความคิดไดอยางไมคาดคิด



นายวัชรพันธุ จันทรขจร เลขาธิการ กฟก. บอกวา นับแตไดทํา MOU กับอัยการ ทําให
เกษตรกรรูสึกมีความหวังในชีวิตมากข้ึน “จากเมื่อกอน เจาหน้ีเคยบอกใหเซ็นโนน เซ็นน่ี เพ่ือรับ
สภาพหน้ี เกษตรกรจะเออออ ยอมทําตามทุกอยาง แมกระท่ังเซ็นช่ือในกระดาษเปลา ปลอยให
เจาหนาท่ีไปพิมพขอความ พิมพตัวเลขหน้ีเอง ก็ยังยอมทํา แตพอรูวา กฟก. ใหอัยการมาชวยคอย
ใหคําปรึกษา เดี๋ยวน้ีเกษตรกรเปลี่ยนไป ไมยอมเซ็นอะไรใหเหมือนเมื่อกอนอีกแลว จะเซ็นอะไรจะ
ขอไปปรึกษากับเจาหนาท่ีกองทุนกอน” อยางน้ีไมรูวานายทุนและหนวยงานมีหนาท่ีชวยเหลือ
เกษตรกรจะมองวาเปนเร่ืองนายินดี...หรือนากังวลกันแน ท่ีเกษตรกรฉลาดมากข้ึน จะมาหลอกกัน
งายๆอยางแตกอนไมไดอีกแลว.

“ชมชื่น ชูชอ”

ขาวหนังสือพิมพคมชัดลึก วันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ.2557
เกษตรอินทรียบานนางิ้วตนแบบบูรณาการขจัดปญหาชุมชน

เมื่อมีความเจริญทางดานตางๆ เพ่ิมมากข้ึน สงผลใหวิถีชีวิต การกินการอยูของคนเปลี่ยนไป
จากเดิม ผลท่ีตามมาคือ มีโรคภัยแบบใหมๆ บางโรครักษาได บางโรครักษาไมได ขณะเดียวกันโรค
เร้ือรังท่ีไมติดตอ และโรครายอยางมะเร็ง ก็ยังเปนสาเหตุการตายอันดับตนๆ ซ่ึงแพทยเช่ือวา ปจจัย



หลักท่ีกอใหเกิดโรคภัยตางๆ มาจากกระบวนการผลิตอาหาร ท่ีมีการใชสารเคมี ไมวาผูผลิตจะ
ทราบหรือไมทราบ แตผูบริโภคเปนผูรับเคราะห ดวยการเปนโรคตางๆ ไปโดยปริยาย

"เกษตรอินทรีย" เปนอีกหน่ึงทางเลือกใหม ท่ีหลายหนวยงานพยายามสงเสริมใหผูบริโภคท่ี
รักษาสุขภาพ และพ้ืนฟูสิ่งแวดลอมใหกลับคืนสูความอุดมสมบูรณอยางท่ีบานนางิ้ว ต.ยางคํา อ.
หนองเรือ จ.ขอนแกน ไดเร่ิมตนลงมือทําแลว

บานนางิ้ว เปนชุมชนติดกับภูเขาเม็ง ตนนํ้าของลําหวยหลายสายใน อ.หนองเรือชาวบาน
สวนใหญมีอาชีพทําการเกษตร ปลูกออย ปลูกมันสําปะหลัง และทํานา แตเน่ืองจากชาวบานสวน
ใหญปลูกพืชเชิงเดี่ยว จึงพ่ึงพาสารเคมีเพ่ือกําจัดศัตรูพืช เพราะตองการใหไดผลผลติในปริมาณท่ี
มาก อยางการทํานา ชาวนาจะใชสารเคมีปริมาณมาก เร่ิมจากฉีดยาฆาหญาตามคันนา ฉีดยาคุม
หญาในแปลงนาขาว เมื่อขาวงอกก็ยังตองฉีดยาฆาหญาอีกคร้ัง ทําใหเกิดการสะสมสารเคมี
ตกคางในดินตลอดท้ังฤดกูาลทํานา

ผลท่ีตามมาคือ ชาวบานมีตนทุนการผลิตสูงข้ึนทุกป เพราะเมื่อใชสารเคมีเปนระยะเวลานาน
ติดตอกัน สงผลใหแมลงเร่ิมดื้อยา เมื่อตองการกําจัดก็ตองเพ่ิมสารเคมีมากข้ึน ท่ีรายกวาน้ัน คือ
สงผลเสียตอสิ่งแวดลอม และระบบหวงโซอาหาร อยาง ปู ปลา กุง หอย กบ เขียด ก็มีปริมาณลดลง
ท่ีมีชีวิตรอดก็อาจไดรับสารเคมี เมื่อคนจับมากินก็จะเกิดอาการทองรวง หรือไดรับสารเคมีทางออม
ผานการกินอาหาร พืช ผัก ผลไม นอกจากน้ีสารเคมียังตกคางในดิน เมื่อฝนตกก็จะชะลางหนาดิน
พัดพาเอาสารเคมีท่ีใชฆาหญาก็ไหลลงมาสูพ้ืนท่ีลุมทําใหนาขาวของชาวบานตาย คนท่ีปลูกขาว
ปลอดสารเคมีหรือเกษตรอินทรีย ก็ไดรับสารเคมีจากไรออยท่ีอยูบนท่ีดอนกวา เกิดปญหาทะเลาะ
เบาะแวงในชุมชน สิ่งแวดลอมเสื่อมโทรม สุขภาพย่ําแย ความสุขของคนในหมูบานหายไป

บุญถนอม คงอุน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ เจาหนาท่ี รพ.สต.ยางคํา เห็นปญหา
จึงชักชวนชาวบานทําอะไรสักอยางเพ่ือลดการใชสารเคมีลง โดยเร่ิมตนขอรับทุนสนับสนุนจากแผน
สรางสรรคโอกาสและนวัตกรรม สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ทําโครงการ
สงเสริมและสนับสนุนเกษตรอินทรียเพ่ือสุขภาวะในชุมชนบานนางิ้ว หมู 5 โดยหวังวาจะฟนคืนสุข
ภาวะท่ีดีใหแกชาวบานนางิ้วอีกคร้ัง



“ท่ีผานมาหมูบานของเรามีโครงการสงเสริมเกษตรพอเพียงของทองถิ่น สงเสริมให
ชาวบานปลูกอยูปลูกกิน ทําไรนาสวนผสม โดยใชปุยอินทรีย แตก็ไมประสบผลสําเร็จ เพราะขาด
ความตอเน่ือง จึงลมเลิกไป สําหรับโครงการน้ี เราเห็นวาสิ่งแวดลอมของชุมชนเรากําลังแย อยาก
เห็นสุขภาพของคนในชุมชนดีข้ึน แลวชุมชนมีความพรอมเน่ืองจากมีเครือขายท่ีชวยเหลือ จึงเสนอ
ขอทุนไปยัง สสส." บุญถนอม กลาว

กิจกรรมแรกท่ีทํา เร่ิมจากประชุมประชาคมหมูบาน ท้ังผูใหญบานและคณะกรรมการ
ทํางาน เพ่ือใหชาวบานมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและสะทอนปญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน และได
รับทราบวา สถานการณตอนน้ีเปนอยางไร ท้ังคาใชจายในการซ้ือสารเคมี, สุขภาพของชาวบาน
และสภาพแวดลอมโดยรวม

จากน้ันชาวบานท่ีเขารวมโครงการกลุมแรกไดไปเรียนรูดูงานจากพ้ืนท่ีใกลเคียง ไดเห็น
พ้ืนท่ีท่ีใชปุยหมัก ปุยอินทรีย แลวไดผลผลิตดี จึงเกิดแรงบันดาลใจยอมเปลี่ยนแนวคิด และทดลอง
ใชปุยอินทรียท่ีหาไดงายในชุมชน อยางข้ีไก ปรากฏวา คาใชจายลดลง สรางความพอใจใหแก
ชาวบานท่ีรวมโครงการอยางมาก

“ความเปลี่ยนแปลงท่ีเห็นไดชัด คือ ชาวบานเร่ิมตระหนักและเห็นความสําคัญของ
ปญหาลูกโซท่ีเกิดจากการใชสารเคมี จึงเร่ิมหันมาใชปุยอินทรีย ท้ังทําเองและซ้ือตามทองตลาด
ราคากระสอบละ 350 บาท แทนท่ีจะซ้ือปุยเคมีราคา 900 บาท ทําใหคาใชจายในสวนของปุยเคมี
ลดลง จาก 12,000 บาทตอปตอครัวเรือน เหลือเพียง 5,000 บาทตอปเทาน้ัน” บุญถนอม บอก

นอกจากน้ี ยังขยายเครือขายการทํางานดานเกษตรอินทรียครอบคลุมท้ังระบบ โดยมี
เกษตรอําเภอมาชวยแนะนําเร่ืองการปลูกพืชและการทําเกษตรอินทรีย, กรมพัฒนาท่ีดินมาชวยไถ
กลบตอซัง พรอมใหปอเทือง แนะวิธีปลูกในนาเพ่ือเปนปุยพืชสดในนาขาว, โรงงานนํ้าตาลท่ีตั้งอยู
ในทองถิ่นก็สงนักวิชาการท่ีเช่ียวชาญเร่ืองการทํานํ้าหมักชีวภาพและปุยหมักจากกากนํ้าตาล และ
กากออย มาใหความรูแกชาวบาน สวนท่ีโรงเรียนบานนางิ้ว ครูก็ใหเด็กทําแปลงปลูกผักปลอดสาร
เพ่ือใหเด็กบริโภคเปนอาหารปลอดภัยในโรงเรียนโดยใชนํ้าหมักท่ีกลุมผลิตเอง



องคกรทองถิ่นอยาง อบต. ก็ใหความรวมมือ โดยเชิญอาจารยจากคณะเกษตรฯ
มหาวิทยาลัยขอนแกน มาใหคําแนะนําเร่ืองการปลูกพืชเชิงเดี่ยว พรอมกับใหงบประมาณมาสวน
หน่ึง เพ่ือไปศึกษาดูงานดวย และเตรียมนํารูปแบบโครงการน้ีเขาสูแผนงานประจําปของ อบต.ยางคํา
ดวย

ประยูร อองกุลนะ กรรมการบริหารแผนสรางสรรคโอกาสและนวัตกรรม สสส. กลาววา
โครงการน้ีประสบความสําเร็จได เพราะมียุทธศาสตรในการทํางานแบบบูรณาการอยางแทจริง
เพราะการขับเคลื่อนแบบน้ี ถาลําพังชาวบานทํากันเอง ก็คงลําบาก เน่ืองจากขาดทักษะและการ
ประสานงาน ท่ีผานมาเปนองคกรของรัฐเขาไปทํางานกับชาวบาน แตจากน้ีไปการเปลี่ยนแปลง
ตองเกิดจากชุมชนแจกแจงปญหา แลวเจาหนา ท่ีของรัฐเขาไปรวมมือกับชุมชน สวน
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิต ตองเขาไปสื่อสารกับชุมชนใหเขาใจตรงกันวา ถาจะอยูรวมกัน
ควรจะอยูกันอยางไร ตองอาศัยพ่ึงพากันแบบไหนเพ่ือใหอยูรอด ไมใชอยูแบบไมสนใจใคร ไมดูแล
สังคมหรือชุมชน ถาเปนอยางน้ัน อนาคตก็คงจะลําบาก

สังคมหรือชุมชนยุคใหม จึงตองเปนชุมชนท่ีสรางกระบวนการการมีสวนรวมใหเกิดข้ึน
เพ่ือใหทุกๆ ภาคสวนเขามามีสวนรวมในการรับรู แกไข และพัฒนา ไปพรอมๆ กัน เพ่ือสรางให
ชุมชนมีสุขภาวะท่ีดีอยางแทจริง



ขาวไทยรัฐ วันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ.2557
พืชหลังนาขาวไร ถั่วลิสงเหมาะสุด



นายฐิติภูมิ ตุมศรี เกษตรอําเภอแกงกระจาน จ.เพชรบุรี เผยถึงความคืบหนาของโครงการ
ปลูกพืชหลังนาเพ่ือสรางรายไดทดแทนใหกับชาวกะเหร่ียง บานบางกลอย อ.แกงกระจาน โดยการ
สนับสนุนของ สถาบันสงเสริมและพัฒนากิจกรรมปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ วา
จากการทดลองเปรียบเทียบ มา 2 ป (2555-2556) พบวา ถั่วลิสงเปนพืชท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับ
พ้ืนท่ีนาขาวไรข้ันบันได ในพ้ืนท่ีแหงแลง สภาพอากาศแปรปรวน อุณหภูมิกลางวันกลางคืน
แตกตางกันมาก และสภาพดินมีการอัดตัวแนน

“การทดลองเราไดนําพืชหลังนาหลายชนิดมาปลูกทดสอบในพ้ืนท่ีจริง มีตั้งแต ปอเทือง, ถั่ว
เขียว, ถั่วเหลือง, ถั่วลิสง, ถั่วพุม, ถั่วแดง, ถั่วฝกยาว, ขาวโพดเลี้ยงสัตว, ขาวโพดฝกสด, ขาวฟาง,
มิลเล็ต, งา, มันเทศ และพืชตระกูลแตง เพ่ือใหเกษตรกรมีรายไดเสริมระหวางรอการปลูกขาวรอบ
ใหมในระยะเวลา 100-120 วัน (กลาง พ.ย. ถึงกลาง มี.ค.) ซ่ึงไมมีฝนตกลงมาเลย และไมมีระบบ
ชลประทานสนับสนุน ปรากฏวา ถั่วลิสงใหผลตอบแทนไดสูงท่ีสุด นอกจากชาวบานสามารถนํามา
เปนอาหารบริโภค ชวยลดคาใชจายลงมาไดครัวเรือนละ 500 บาท แลว ยังมีผลผลิตเหลือนําไป
จําหนายสรางรายไดใหกับ 27 ครัวเรือนท่ีเขารวมโครงการฯ รวมแลวเปนเงิน 14,053 บาท”
ท่ีสําคัญ นายฐิติภูมิ บอกวา ผลของการปลูกถั่วลิสงในพ้ืนท่ี 1 ไร ไดผลผลิตถั่วลิสง 10-15 กก. ทํา
ใหมีธาตุไนโตรเจนตกคางอยูในดินเทียบเทากับปุยแอมโมเนียมซัลเฟต 50-100 กก. ไดปุยใน
ปริมาณเพียงพอตอการทํานาหรือปลูกพืชอื่นไดโดยไมตองเสียเงินซ้ือปุย.



ขาวคมชัดลึก วันท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ.2557
'ลดตนทุน-เพิ่มผลผลิต' สหกรณฯลานสักมุงผลิตเมล็ดพันธุดี

การขับเคลื่อนธุรกิจเมล็ดพันธุดี ดวยหลักการสหกรณ ถือเปนอีกปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ
ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซ่ึงในอดีตการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรดานธัญพืช เกษตรกร
จะทําการคัดเมล็ดของผลผลิตท่ีมีลักษณะสมบูรณไวสําหรับทําเมล็ดพันธุเพาะปลูกในฤดูการผลติ
ตอไป ทวาปจจุบันวิธีการเก็บเมล็ดพันธุในรูปแบบดังกลาวเร่ิมลดนอยถอยลง เกษตรกรสวนใหญก็
หันมาใชเมล็ดพันธุลูกผสมไฮบริดมากข้ึน ทําใหไมสามารถเก็บเปนเมล็ดพันธุได สงผลใหเกิดความ
เสียหายตอการผลิตพืชผลของเกษตรกรเปนอยางมาก

ดวยเหตุน้ี กรมสงเสริมสหกรณ โดยสหกรณนิคมลานสัก จํากัด อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี หน่ึง
ในหลายๆ สหกรณ ท่ีดําเนินธุรกิจผลิตเมล็ดพันธุไดเขามาสงเสริมใหมีการผลิตเมล็ดพันธุช้ันดีเพ่ือ
จําหนายแกสมาชิกสหกรณและกลุมเกษตรไดนําไปใชเพาะปลูกในฤดูการผลิต เพราะนอกจากจะ
ชวยเหลือเกษตรกรในการลดตนทุนดานปจจัยการผลิต และเพ่ิมผลผลิตตอไรแลวยังสงผลใหการ
ดําเนินธุรกิจสหกรณของสหกรณนิคมลานสัก จํากัด มีการเติบโตยิ่งข้ึน

จิตติ เจียมเจือจันทร ผูจัดการสหกรณนิคมลานสัก จํากัด บอกวา สหกรณนิคมลานสัก ถือ
เปนหน่ึงสหกรณท่ีมีศักยภาพในดานการผลิตเมล็ดพันธุดีช้ันพันธุจําหนาย โดยมีอุปกรณแล ะ



เคร่ืองมือท่ีพรอมสําหรับการผลิตเมล็ดพันธุท่ีไดมาตรฐาน ท้ังโรงปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ หอง
เย็นสําหรับเก็บรักษาเมล็ดพันธุ หองศึกษาทดลอง และอุปกรณในการตรวจสอบคุณภาพของเมล็ด
พันธุ ท่ีไดมาตรฐานสหกรณ

“สหกรณเรามีทีมงานดานการผลิตเมล็ดพันธุ ท้ังในระดับพ้ืนท่ีแปลงผลิตและโรงงานปรับปรุง
เมล็ดพันธุ เพ่ือใหเมล็ดพันธุขาวท่ีสหกรณผลิตมคีุณภาพตามเกณฑมาตรฐานควบคุมของกรมการขาว
ปจจุบันสหกรณมีการผลิตเมล็ดพันธุขาวไดหลากหลายสายพันธุ อาทิ ชัยนาท 1 พิษณุโลก 2 กข.
29 กข.31 กข.41 กข. 47 และกข. 51 รวมท้ังสหกรณไดสงเสริมใหสมาชิกมีการลดตนทุนการผลิต
โดยสงเสริมใหมีการใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมีดวย”

เขายอมรับวาการผลิตเมล็ดพันธุดีเพ่ือตอบสนองความตองการของเกษตรกรผูเพาะปลูกใน
แตละฤดูการผลิตน้ันไมใชเร่ืองงาย ท่ีจะสามารถทําข้ึนไดในหลายๆ พ้ืนท่ี เน่ืองจากตองอาศัย
องคประกอบท่ีหลากหลาย อยางเชนแหลงนํ้า รวมถึงระบบควบคุมและขนสงไปยังโรงงาน
ตรวจสอบและปรับปรุงเมล็ดพันธุ โดยเฉพาะความพิถีพิถันในการดูแลเอาใจใสและความซ่ือสัตย
ของสมาชิกผูเขารวมโครงการผลิตเมล็ดพันธุดีช้ันพันธุจําหนาย ซ่ึงเปนหัวใจสําคัญท่ีจะสงผลตอ
คุณภาพของเมล็ดพันธุดวย

“สําหรับกิจกรรมหลักของสหกรณน้ันจะใหสมาชิกผลิตเมล็ดขาวพันธุดีใชทําพันธุปลูกแลว
ขายกลับคืนใหสหกรณเพ่ือปอนตลาดเมล็ดพันธุขาว และชวยแกปญหาท่ีภาครัฐผลิตใหไม
เพียงพอกับท่ีเกษตรกรตองการ"

ผูจัดการสหกรณนิคมลานสักย้ําวา ทุกคร้ังท่ีผลิต ทางสหกรณจะทําการสํารวจตลาดกอน
วา ตองการเมล็ดขาวพันธุใด เชน พันธุชัยนาท 1, พิษณุโลก 2 และกข.29 จากน้ันจึงจะเรียก
สมาชิกท่ีมีความประสงคจะผลิตเมล็ดพันธุขาวมาประชุมแลวใหข้ึนทะเบียน เพ่ือแจงพันธุและ
พ้ืนท่ีท่ีจะปลูกแลวก็แจกเมล็ดพันธุขาวใหไปปลูกขยาย โดยมีเจาหนาท่ีคอยใหคําแนะนําวิธีการ
ปลูกและดูแลทุกข้ันตอนเพ่ือใหไดเมล็ดพันธุมีคุณภาพดี

“เราก็จะรับซ้ือในราคาสูงกวาทองตลาด ไมมีปญหาพอคาคนกลางกดราคา ทําใหสมาชิกมี
รายไดท่ีดีและเปนท่ีพอใจแกสมาชิกอยางมาก โดยเมล็ดพันธุท่ีสหกรณและพ่ีนองขบวนการ
สหกรณผลิตข้ึน จะมีคุณภาพดี จําหนายในราคายุติธรรมและราคาถูกกวาทองตลาดท่ัวไป”



ความสําเร็จของสหกรณนิคมลานสักในวันน้ี ใชวาเพียงการใหความสําคัญในเร่ืองการผลิต
เมล็ดพันธุ หากแตยังสามารถสะทอนการรวมกลุมเพ่ือทํากิจกรรมโดยใชหลักการสหกรณในการ
ดําเนินธุรกิจเพ่ือประโยชนท่ีไดรับมาสูสมาชิกน่ันเอง

(ทํามาหากิน : 'ลดตนทุน-เพ่ิมผลผลิต' ภาคเกษตร สหกรณฯลานสักมุงผลิตเมล็ดพันธุดี : โดย...สุ
รัตน อัตตะ)

ขาวไทยรัฐ วันท่ี 17 ธันวาคม พ.ศ.2557
พอคาขาวกะชาวนา บริบทใหมเพื่อขาวไทย

“ใครๆ มองวาชาวนาไทยปลูกขาวเกง ขาวหอมมะลิไทยจึงมีคุณภาพ แตความจริงแลว
วันน้ีชาวนาบานเรายังปลูกขาวกันแบบผิดๆ อยางพ้ืนท่ี อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ และ อ.เลิงนกทา
จ.ยโสธร แตละปไดขาวแค 300–380 กก./ไร”



นายสุเมธ เหลาโมราพร ประธานคณะผูบริหาร กลุมธุรกิจการคาระหวางประเทศ (ธุรกิจ
ขาวและอาหาร) เครือเจริญโภคภัณฑ บอกวาเหตุท่ีเปนเชนน้ัน มาจากการทํานาดวยความเคยชิน
พอแมปูยาตายายสอนกันมายังไงก็ทําอยางน้ัน หนําซํ้าบางรายยังเก็บเมล็ดพันธุขาวไวปลูกเอง
เก็บมาทําพันธุวนเวียนปลูกมาไมรูกี่สิบป ท้ังท่ีความเปนพันธุแท ไดกลายพันธุไปเกือบหมด เพราะ
เปนธรรมชาติของพืชทุกชนิด เพาะปลูกจากเมล็ดจะกลายพันธุเร็วกวาวิธีอื่น เลยทําใหขาวนํ้าหนัก
ไมดี มีขาวปน แถมบางรายไมใสใจกําจัดออก เพราะคิดวายังไงก็ขายไดหมด โดยไมนึกถึงการถูก
หักคาสิ่งเจือปนตามมา...ขาวหอมมะลิของไทย ถึงจะปลูกในแหลงดีแคไหน คุณภาพมีแตต่ําลง

“หนําซํ้าเวลาซ้ือปุย เรียกรถเกี่ยวขาว ยังตางคนตางทําไมรูจักรวมกลุม ทําใหไมมีอํานาจตอรอง
คนขายปุย เจาของรถเกี่ยวเลยกําหนดราคาไดสบายใจ หากปลอยไวอยางน้ี นอกจากคุณภาพจะ
แยลง คนปลูกขาวรังแตจะมีหน้ีสิน ดวยเหตุน้ี ซีพี.ขาว, กรมการขาว และ ธ.ก.ส. จึงจัดโครงการ
พ้ืนท่ีปลูกขาวหอมมะลิโลก ใหชาวนาเรียนรูกันใหม การปลูกขาวคุณภาพใหเปนไปตามระบบ



GAP มีการควบคุมแปลงเพาะปลูก ดูแลพ้ืนท่ี การจัดการปจจัยการผลิตอยางเหมาะสม และบริษัท
ไมมีการทําสัญญาบังคับขาย หรือคอนแทรกฟารมมิ่ง กับเกษตรกร เราเนนความสมัครใจเปนท่ีตั้ง”

นายคําพา ค้ําคูน หน่ึงในเกษตรกรรวมโครงการฯ ยอมรับ ท่ีผานมาซ้ือปุยใสขาวโดยไมรูวา
ขาวตองการปุยอะไร ใสแตปุยสูตร 15-15-15 ตอนขาวอายุได 20 วัน และตอนขาวตั้งทอง

“แตพอเขารวมโครงการ ถึงรูวาใสปุยผิด ขาวตั้งทองตองการปุย 16-16-8 ใสแคไรละคร่ึงลูก
เพ่ือเพ่ิมความสมบูรณใหระบบราก ตนขาวหาอาหารไดมากข้ึน ออกรวงไดดี มีนํ้าหนัก ทํานามา
20 ป เพ่ิงปน้ีแหละท่ีใสปุยถูกตอง และเปนปแรกท่ีไดขาว 430 กก.ตอไร ท้ังท่ีใสแค 16 กระสอบ
ผิดกับเมื่อกอนใสปุย 35 กระสอบ แตไดขาวแคไรละ 340 กก.” ไดท้ังลดตนทุน ผลผลิตสูง...เปน
แนวทางท่ีรอวันปฏิรูปท้ังประเทศ เพ่ือชาวนาไทยจะไดมีแรงสูเออีซี.

“เพ็ญพิชญา เตียว”


